

Số: /TB-UBND

Lâm Thao, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO TIẾP CÔNG DÂN
Kỳ II, tháng 4, năm 2024

Ngày 25 tháng 4 năm 2024, UBND huyện Lâm Thao phối hợp với Thường trực HU, HĐND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân Kỳ II, tháng 4, năm 2024. Chủ trì buổi tiếp công dân: Ông Khuất Đăng Khoa - Chủ tịch UBND huyện đã tiếp 19 lượt công dân (25 vụ việc); trong đó: giải thích trực tiếp 09 lượt công dân (13 vụ việc); chỉ đạo giải quyết: 10 lượt công dân (12 vụ việc) như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Tình, khu 1, xã Xuân Huy; Số điện thoại liên hệ: 0973138203 (theo ủy quyền của bà Bùi Thị Chinh).

Nội dung: Bà tiếp tục phản ánh gia đình bà có 02 thửa đất nông nghiệp (số 165, TĐĐ 13 DT 136m² và số 170, TĐĐ 13, DT 272m²) được Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án: Giao đất cho Nhân dân làm nhà ở tại địa bàn xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao (theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND huyện Lâm Thao về việc thu hồi đất của 22 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại địa bàn xã Xuân Huy) nhưng bà Chinh chưa được nhận tiền bồi thường đối với 02 thửa đất trên.

Về việc này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Tiếp tục giao Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Xuân Huy khẩn trương tìm hồ sơ lưu, kiểm tra, rà soát lại theo phản ánh của công dân. Kết quả giải quyết trả lời công dân, báo cáo UBND huyện (đồng gửi Ban tiếp công dân và Thanh tra huyện). Thời gian thực hiện xong trước ngày **15/5/2024**.

2. Bà Trần Thị Ngãi, khu 16, xã Tiên Kiên; Số điện thoại liên hệ: 0338553005.

Nội dung: Bà tiếp tục đề nghị giải quyết việc Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Giza Việt Nam thi công xây dựng dự án Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao làm sập mương thoát nước làm ách tắc dòng chảy gây ngập úng diện tích đất của gia đình bà dẫn đến không canh tác được. Đồng thời hỗ trợ thoả đáng cho gia đình bà và các hộ bị thiệt hại.

Về việc này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục tham mưu văn bản đơn đốc, chỉ đạo Công ty Giza Việt Nam khẩn trương xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của công dân. Thời gian thực hiện xong trước ngày **10/5/2024**.

3. Ông Nguyễn Đình Sơn, khu 5 và ông Bùi Trọng Diễm, khu 7, xã Tứ Xã (đại diện cho một số hộ dân có ki ốt tại chợ cũ xã Tứ Xã)

Nội dung 1: Các hộ đề nghị xem xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với phần diện tích đất ki ốt tại khu vực chợ cũ xã Tứ Xã.

Nội dung 2: Hiện nay, Đình làng Tứ Xã đã xây dựng xong, tuy nhiên sân đình cao, không có hệ thống thoát nước gây ảnh hưởng đến một số hộ xung quanh. Các hộ đề nghị cơ quan có thẩm quyền có phương án khắc phục.

Nội dung 3: Hộ ông Nguyễn Đình Sơn tiếp tục đề nghị xem xét, giải quyết việc liên quan đến ki ốt tại chợ cũ Tứ Xã về những vướng mắc về công tác đền bù về đường điện, nước, lối đi ở ki ốt để gia đình ông ổn định cuộc sống.

Về việc này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Nội dung 1: Ngày 15/4/2024, UBND huyện Lâm Thao đã trả lời tại Văn bản số 616/UBND-TNMT về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Khoa và các hộ dân xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao.

Nội dung 2: Giao UBND xã Tứ Xã xem xét, chỉ đạo xây tường bao quanh sân và hệ thống tiêu thoát nước của Đình làng Tứ Xã đảm bảo không ảnh hưởng đến các hộ xung quanh.

Nội dung 3: Nội dung của ông Nguyễn Đình Sơn đề nghị, UBND huyện Lâm Thao đã giao cho UBND xã Tứ Xã xem xét giải quyết theo thẩm quyền và UBND xã Tứ Xã đã nhiều lần trả lời ông, cụ thể: *Văn bản số 49/TLĐ ngày 22/3/2023; Văn bản số 173/BC-UBND ngày 03/11/2023; Văn bản số 14/BC-UBND ngày 27/2/2024*. Đề nghị ông Sơn thực hiện theo nội dung của các văn bản nêu trên; trường hợp ông Sơn chưa nhận được văn bản, đề nghị ông Sơn liên hệ với UBND xã Tứ Xã để nhận văn bản.

4. Bà Trần Thị Vụ, khu 1, xã Xuân Huy; Số điện thoại liên hệ: 0943692095.

Nội dung: Bà tiếp tục đề nghị hỗ trợ sửa chữa nhà bị nứt do ảnh hưởng của việc làm đường Quốc lộ 2D năm 2021 dẫn đến nhà bà bị nứt nẻ.

Về việc này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục tham mưu ngay văn bản lần thứ 3 đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, xem xét, hỗ trợ khắc phục, sửa chữa các vết rạn nứt nhà theo nội dung đề nghị của công dân.

5. Bà Ngô Thị Thúy Ngân, Khu Lâm Nghĩa, thị trấn Lâm Thao; Số điện thoại liên hệ: 0961890108.

Nội dung: Gia đình bà hiện đang canh tác và sử dụng thửa đất ruộng số 365, tờ bản đồ số 25, diện tích 232m² từ năm 1988, được HTX chia ruộng theo

tiêu chuẩn. Năm 2000 đến năm 2002 bố mẹ bà chết không có ai kê khai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến khi Nhà nước quy chủ ruộng đất gia đình bà mới phát hiện thửa ruộng trên cấp cho gia đình bà Hoàng Thị Khoát, khu Lâm Nghĩa, nay bà đã chuyển cho con gái bà là Ngô Thị Hậu, khu Lâm Nghĩa. Bà đề nghị cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết cho gia đình bà.

Về việc này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao UBND thị trấn Lâm Thao kiểm tra, xem xét, giải quyết. Kết quả giải quyết trả lời công dân, báo cáo UBND huyện (đồng gửi Ban tiếp công dân và Thanh tra huyện). Thời gian thực hiện xong trước ngày **25/5/2024**.

6. Ông Khổng Văn Thuận, khu 4, xã Tứ Xã (đại diện cho một số hộ dân có đất đằm mạ khu vực Đồng Thám).

Nội dung: Ông tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu bà Đèo thực hiện theo nội dung Kết luận của Đảng ủy xã Tứ Xã; bà Đèo hoàn trả số tiền đã nhận bồi thường đối với diện tích đã thu hồi, đồng thời trả lại diện tích đất còn lại của các thửa các hộ canh tác.

Về việc này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì tham mưu lãnh đạo UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính xã Tứ Xã và các cơ quan có liên quan rà soát hồ sơ, xem xét đề xuất giải quyết dứt điểm vụ việc trên. Thời gian thực hiện xong trước ngày **15/5/2024**.

7. Bà Phạm Thị Điền, khu 3, xã Tiên Kiên; Số điện thoại liên hệ: 0968074154.

Nội dung: Bố mẹ bà sinh được 04 người con, khi chết để lại tài sản là đất, nhà và cây cối nằm trên đất anh trai là Phạm Văn Đồng đang ở và sử dụng. Đến năm 2016 chia cho em trai một phần diện tích của thửa đất mà bố mẹ bà để lại. Bà cũng nhiều lần xin anh trai cắt cho một phần diện tích của bố mẹ chết để lại nhưng đến nay ông Đồng vẫn không có ý kiến gì. Bà đề nghị cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết để bà được chia di sản thừa kế của bố mẹ để lại.

Về việc này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao UBND xã Tiên Kiên kiểm tra, xem xét, giải quyết. Kết quả giải quyết trả lời công dân, báo cáo UBND huyện (đồng gửi Ban tiếp công dân và Thanh tra huyện). Thời gian thực hiện xong trước ngày **25/5/2024**.

8. Bà Phạm Thị Phúc, khu 9, xã Thạch Sơn; Số điện thoại liên hệ: 0865731151.

Nội dung: Đề nghị đo xác định mốc giới thửa của gia đình bà (*thửa đất số 171, tờ bản đồ số 19, diện tích 51m²*).

Về việc này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao UBND xã Thạch Sơn chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra thực địa, xem xét, giải quyết. Kết quả giải quyết trả lời công dân, báo cáo UBND huyện (đồng gửi Ban tiếp công dân và Thanh tra huyện). Thời gian thực hiện xong trước ngày **25/5/2024**.

9. Bà Nguyễn Thị Hảo - Khu Đại Đình, xã Phùng Nguyên; Số điện thoại liên hệ: 0347915045.

Nội dung: Đề nghị chỉ đạo giải quyết đơn tố cáo của bà về việc tố cáo Công an huyện Lâm Thao.

Về việc này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Nội dung đơn bà Hảo tố cáo, khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Lâm Thao. UBND huyện hướng dẫn bà làm tố cáo gửi đến Công an tỉnh Phú Thọ để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

10. Bà Triệu Thị Tuyết Lan, khu 9, thị trấn Hùng Sơn; Số điện thoại liên hệ: 0984490494.

Nội dung: Gia đình ông Đào Ngọc Châm có thửa đất số 318⁻⁵, tờ bản đồ số 24, diện tích 100m², khu 10, Rừng Vầu, xã Xuân Lũng đã được UBND huyện Lâm Thao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bị nhầm vị trí tại thực địa. Bà tiếp tục đề nghị cơ quan Nhà nước xem xét, giải quyết.

Về việc này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét đề xuất giải quyết dứt điểm vụ việc trên. Thời gian thực hiện xong trước ngày **25/5/2024**.

Trên đây là Thông báo tiếp công dân Kỳ II, tháng 4 năm 2024 của UBND huyện. Yêu cầu Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng Ban tiếp công dân huyện, Chánh Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, UBND các xã, thị trấn: thị trấn Lâm Thao, Tứ Xã, Thạch Sơn, Tiên Kiên nghiêm túc thực hiện. Đề nghị công dân có đề nghị chủ động liên hệ với cơ quan được UBND huyện giao để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- TT: HU, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Dân vận, UBMTTQ, Hội Nông dân;
- UBKT Huyện uỷ; Văn phòng Huyện uỷ;
- CVP HĐND&UBND huyện;
- Thanh tra, Ban TCD huyện;
- UBND các xã, thị trấn: thị trấn Lâm Thao, Tứ Xã, Thạch Sơn, Tiên Kiên;
- Công dân có tên trên;
- Lưu: VT, BTCĐ huyện (30b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Triệu Văn Đông

